



ประกาศ จังหวัดพะเยา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งตรวจชิ้นชิ้นการตรวจวิเคราะห์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ จังหวัดพะเยา โดย โรงพยาบาลพะเยา ได้มีโครงการ จ้างส่งตรวจชิ้นชิ้นการตรวจวิเคราะห์ ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ค่าส่งตรวจชิ้นชิ้นการตรวจวิเคราะห์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงราย (๕๑.๑๑.๕๘.๑๐) จำนวน ๑
ครั้ง ผู้ที่รับการจัดเลือก ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1:1 เชียงราย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ง
ถึ ๗,๕๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

(นางจิรพร กัทรบุสราพร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา

ปลัดบริหารการแพทย์ ผู้อำนวยการจังหวัดพะเยา



ประกาศ จังหวัดพะเยา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด-กระดูกพิเศษ OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ตามที่ จังหวัดพะเยา โดย โรงพยาบาลพะเยา ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการแพทย์ (ห้องผ่าตัด-กระดูกพิเศษ OR) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

โดยคณะกรรมการและใส่ใบโพรพอร์ตูก ชนิดแยกชิ้น รวมสาร PFNA (๔๒.๒๔.๓๕.๐๐) จำนวน ๑ ชุด ผู้
ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ซีเคซี เมดิคอล จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ง
สิ้น ๒๐,๗๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

(นางจิรพร ภัทธนาพร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา



ประกาศ ถึงทวิตพระยา

เพื่อระบอบประกาศผู้ชนะการแข่งสนธรรมา กา ซึ่งทำาเป็นการชักนำความระอาคดีผู้ปวยยาช้อย ระหว่างวันที่ ๑-๓๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
โดยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ เจริญเลิศ

ตามที่ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีโครงการ จัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติตามเขตภาคสำหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (๑๕-๑๗ ปี) และ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (๑๕-๑๗ ปี) โดย
คณะกรรมการคัดเลือก ได้มีมติให้โรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาระดับชาติตามเขตภาค (๑๕-๑๗ ปี) รวมภาคีผู้ชนะเลิศ
การแข่งขันกีฬาระดับชาติตามเขตภาค (๑๕-๑๗ ปี) เข้าแข่งขันกีฬาระดับชาติตามเขตภาค (๑๕-๑๗ ปี) ที่กรุงเทพมหานคร

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุวิทย์ เจริญเลิศ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้บัญชาการการแข่งขันกีฬาระดับชาติตามเขตภาค (๑๕-๑๗ ปี)



ประกาศ จังหวัดพะเยา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ จังหวัดพะเยา โดย โรงพยาบาลพะเยา ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

และได้จ้างไปให้แก่บริษัทรับวิทยุสื่อสาร (Power Supply) (๓๙.๑๒.๑๓.๑๑) จำนวน ๑ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ให้แก่ บริษัท ฟ้าสงขลา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่างดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

(นายจิรพร กัทธนูสาพร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา